

Số: 63 /TB-ĐHLHN

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Đối với sinh viên Khoá 40 hệ đại học chính quy**

Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo đối với sinh viên Khóa 40 như sau:

1. Sinh viên kiểm tra điểm các học phần/môn học trên tài khoản cá nhân, nếu phát hiện sai sót phải thông báo cho Bộ môn và trợ lý các khoa quản lý sinh viên để được sửa chữa kịp thời;

2. Thang điểm, việc quy đổi điểm áp dụng đối với Khóa 40 thực hiện theo Quy chế 2626/QĐ-ĐHLHN ngày 23/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2013;

3. Nghiên cứu kỹ Điều 27, 28 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch học tập phù hợp;

4. Kiểm tra việc tích lũy các học phần, các khối kiến thức quy định trong Chương trình đào tạo đại học của từng ngành mà sinh viên theo học (đã được phát cho sinh viên từ đầu khóa học). Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp phải tích lũy đủ 126 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất và học phần Giáo dục QP&AN) theo yêu cầu của chương trình đào tạo đối với từng khối kiến thức, cần lưu ý cụ thể như sau:

- **Đối với sinh viên ngành Luật:** Tổng số tín chỉ phải tích lũy toàn khóa là 126 tín chỉ, trong đó:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục đại cương là 26 tín chỉ, bao gồm 22 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự chọn.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 100 tín chỉ, bao gồm 66 tín chỉ bắt buộc và 34 tín chỉ tự chọn (chỉ cần sinh viên tích lũy đủ khối lượng tín chỉ của phần tự chọn kể cả thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp, không bắt buộc phải chia theo phần tự chọn của các chuyên ngành khác nhau).



Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tối thiểu đạt Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- **Đối với sinh viên ngành Luật, chương trình đào tạo chất lượng cao:** Tổng số tín chỉ phải tích lũy toàn khóa là 126 tín chỉ, trong đó:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục đại cương là 29 tín chỉ, bao gồm 25 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự chọn.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 100 tín chỉ, bao gồm 71 tín chỉ bắt buộc (bao gồm cả học phần Thực tập chuyên môn) và 29 tín chỉ tự chọn (chỉ cần sinh viên tích lũy đủ khối lượng tín chỉ của phần tự chọn kể cả khóa luận tốt nghiệp, không bắt buộc phải chia theo phần tự chọn của các chuyên ngành khác nhau).

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tối thiểu đạt Bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- **Đối với sinh viên ngành Luật Kinh tế:** Tổng số tín chỉ phải tích lũy toàn khóa là 126 tín chỉ, trong đó:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục đại cương là 25 tín chỉ, bao gồm 19 tín chỉ bắt buộc và 06 tín chỉ tự chọn.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 101 tín chỉ, bao gồm 60 tín chỉ bắt buộc và 41 tín chỉ tự chọn (06 tín chỉ Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành; 25 tín chỉ Kiến thức chuyên ngành và các môn kỹ năng; 10 tín chỉ khóa luận hoặc thực tập chuyên môn, học các môn thuộc khối kiến thức chuyên sâu của ngành Luật Kinh tế).

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tối thiểu đạt Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- **Đối với sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế:** Tổng số tín chỉ phải tích lũy toàn khóa là 126 tín chỉ, trong đó:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục đại cương là 33 tín chỉ, bao gồm 21 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ tự chọn.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 93 tín chỉ, bao gồm: 26 tín chỉ bắt buộc của Khối kiến thức cơ sở ngành; 28 tín chỉ bắt buộc thuộc Khối kiến thức chung của ngành Luật Thương mại quốc tế; 15 tín chỉ tự chọn thuộc Khối kiến thức chuyên sâu của ngành Luật Thương mại quốc tế; 04 tín chỉ bắt buộc (các môn học bắt buộc thuộc Khối kiến thức bổ trợ); 10 tín chỉ tự chọn (các môn học tự chọn thuộc Khối kiến thức bổ trợ); 10 tín chỉ Khóa luận tốt nghiệp hoặc thực tập chuyên môn và các môn học chuyên sâu của ngành Luật Thương mại quốc tế.

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tối thiểu đạt Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- **Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh:** Tổng số tín chỉ phải tích lũy toàn khóa là 126 tín chỉ, trong đó:



Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục đại cương là 24 tín chỉ, bao gồm 20 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự chọn.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy của Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 102 tín chỉ, bao gồm:

Kiến thức ngành Ngôn ngữ Anh 40 tín chỉ (30 tín chỉ bắt buộc của Kiến thức tiếng, 10 tín chỉ bắt buộc của Kiến thức ngôn ngữ, văn hóa – văn học)

Kiến thức chuyên ngành tiếng Anh pháp lý 28 tín chỉ: các môn bắt buộc 22 tín chỉ, các môn tự chọn 06 tín chỉ;

Kiến thức bổ trợ ngành 24 tín chỉ: các môn bắt buộc 09 tín chỉ, các môn tự chọn 15 tín chỉ (các môn tự chọn giảng dạy bằng tiếng Việt 10 tín chỉ, các môn tự chọn giảng dạy bằng tiếng Anh 05 tín chỉ);

Khóa luận 10 tín chỉ, nếu sinh viên không viết khóa luận sẽ đi thực tập và/hoặc học các môn tự chọn thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho đủ 10 tín chỉ.

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tối thiểu đạt Bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

5. Sinh viên Khoá 40 phải đạt các yêu cầu về môn học Giáo dục QP&AN, Giáo dục thể chất và đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường mới đủ điều kiện tốt nghiệp;

6. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi các thông báo của Trường trên cổng thông tin điện tử, trên các bảng tin của Phòng Đào tạo, các khoa quản lý sinh viên, Phòng Công tác sinh viên.

Trên đây là một số nội dung thông báo đối với sinh viên Khoá 40 hệ đại học chính quy. Yêu cầu sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và rà soát kết quả học tập của mình để có kế hoạch phù hợp. Những vấn đề chưa rõ, cần gặp các Thầy/Cô cố vấn học tập, cán bộ quản lý khoá của các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên để được giải thích kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- Phó hiệu trưởng phụ trách (để b/c);
- Các Phó hiệu trưởng (để biết);
- Công TTĐT (để đưa tin);
- Các đơn vị liên quan (để p/h);
- Lưu : VT, PĐT.

**TL. HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỜNG PHÒNG ĐÀO TẠO**



TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC LUẬT  
HÀ NỘI

**•Lê Đình Nghị**